

ปี64ไทยปลอดขยะพิษ

ห้ามนำเข้า ตั้งเป้าหมาย ภายใน2ปี

รัฐบาลตั้งเป้าปี 64
เมืองไทยปลอดขยะ
พลาสติกพิษนำเข้า
พร้อมสั่งศาลปกครอง
พิทักษ์ขยะอิเล็กทรอนิกส์
ส่งกรม **◆ อ่านต่อหน้า 8**

ขยะพิษ □ ต่อจากหน้า 1

โรงงานอุตสาหกรรมตรวจทำลายถูกวิธี ส่วน
ขยะปนเปื้อนกับมันดภาพรังสีที่สำนักงาน
พลังงานปรมาณูฯจับมือติดเครื่องสแกน “บีก
ป้อม” หวังมาตรการดูหมิ่นปะจก สุขภาพ
ประชาชนยังได้รับผลกระทบ ชูตรวจพบความ
เสียหายอีกกระทรวงพาณิชย์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
และกรมศุลกากรต้องมีคนรับผิดชอบ

จากกรณีหนังสือพิมพ์เดลินิวส์เกาะติด
การแก้ปัญหาขยะพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
และทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องจนหลาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งหาทางแก้ไขสั่ง
ระงับการนำเข้าขยะพิษอย่างเข้มงวด กระทั่ง
พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ หรือบิ๊กเต่า รมว.
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)
ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อบูรณาการจัดการ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติก ประกาศ
ขยะพิษต้องหมดภายใน 2 ปี ตามที่เสนอข่าว
ไปแล้วนั้น

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. ที่ตึกสันติไมตรี
ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.คงชีพ ดันตระวาณิชย์

โฆษกกระทรวงกลาโหมแถลงหลังการประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร
ราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ซึ่งมี พล.อ.ประวิตร
วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.
กลาโหม เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมพิจารณาถึง
เรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกซึ่ง
ตอนนี้มีอยู่ในประเทศไทยปีละประมาณ 4
แสนตัน โดยเรขุติการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์
แล้ว 422 รายการ ยุติการนำเข้าเครื่องใช้
ไฟฟ้าทั้งหมดยกเว้นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีราคาสูง
หรือมีอายุการใช้งานนาน อีกทั้งมอบหมายให้
กรมโรงงานอุตสาหกรรมดูแลการจัดขยะ
โซลาร์เซลล์ทุกชิ้นเพื่อไม่ให้สร้างปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม
ส่วนขยะปนเปื้อนสารกัมมันตภาพ
รังสีที่ได้ตลอดเข้ามาจากการที่กรมศุลกากรไม่
ได้ตรวจสอบกันนั้น ที่ประชุมมอบหมายให้
สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีติดตั้งเครื่องมือ
สแกนตรวจหาขยะปนเปื้อนสารกัมมันตภาพ
รังสีที่ด่านศุลกากร

พล.ท.คงชีพ กล่าวว่า นอกจากนี้อะ
ออกประกาศราชการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูก
ห้ามนำเข้าและสินค้าที่ต้องถูกควบคุมการนำ
เข้าทั้งหมดรวมถึงให้กระทรวงพาณิชย์หรือกรม
โรงงานอุตสาหกรรมออกประกาศที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจำกัดการนำเข้า ควบคุม และจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเศษ
พลาสติก ขณะเดียวกันให้กรมศุลกากรตรวจ
สอบพิทักษ์ขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่นำเข้าส่งให้กรม
โรงงานอุตสาหกรรมไปตรวจสอบเพื่อทำลายให้
ถูกต้อง อีกทั้งมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์
กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมศุลกากร
ร่วมกำหนดโควตาการนำเข้าเศษพลาสติกใน
ระยะเวลา 2 ปี โดยให้มีโควตาการนำเข้าเศษ
พลาสติกในปี 2562 ไม่เกิน 70,000 ตัน ให้ใช้
พลาสติกในประเทศไม่น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์

พล.ท.คงชีพ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ในปี
2563 ให้มีการนำเข้าไม่เกิน 40,000 ตัน โดย
ให้ใช้พลาสติกในประเทศไม่น้อยกว่า 60
เปอร์เซ็นต์ และจะห้ามการนำเข้าขยะพลาสติก
จากต่างประเทศโดยเด็ดขาดในปี 2564 สำหรับ
การกำหนดให้ลดทอนการนำเข้าขยะพลาสติก
เป็นระยะ ๆ เป็นเพราะถ้ายกเลิกการนำเข้าแบบ
เบ็ดเสร็จเด็ดขาดทันทีจะส่งผลกระทบต่อ
กฎหมาย ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร กำชับในที่ประชุม
ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญ
และเป็นเรื่องส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนโดยตรง รวมถึงสั่งการให้ทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตามและดำเนินการอย่าง
จริงจังเพื่อให้มีผลเป็นรูปธรรม ถ้าตรวจสอบพบ
ความเสียหาย จะต้องมีการสืบสวน ขณะเดียวกันให้คณะอนุกรรมการรายงานความคืบหน้าเข้า
มาอย่างต่อเนื่อง.